



- TSK cảm ơn chúc mừng ngày nhà giáo VN và năm mới
- Khoa cô ban 329 tổ chức tổ chức cho các giáo viên Sôi giáo dục Tp.HCM vào ngày 11/10/2008 tại Trường trung học phổ thông Trần Nữ Nghĩa. Lớp học cung cấp những kiến thức cô ban giúp các giáo viên hỗ trợ học sinh của mình trong kỳ thi quốc tế dành cho học sinh từ lớp 5 – 12 tổ chức tại Myanam 2009 do Công ty Intel tài trợ (cuộc thi mang tên ISEF International Science and Engineering Fair). Lớp học kết thúc ngày 15/11/2008.
- Khoa cô ban 331 dành cho các học viên cao học khoa Hóa, Trường đại học khoa học tự nhiên và khai giảng vào ngày 28/10/2008.
- Khoa cô ban 334 dành cho các học viên cao học khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên và bắt đầu từ ngày 9/12/2008.
- Khoa cô ban môi K.335 học vào các buổi tối thứ ba, thứ năm hàng tuần tại TSK, đời khởi khai giảng vào ngày thứ ba 24/02/2009.



- Vào ngày 23 tháng 11 năm 2008, anh Nguyễn Quốc Vinh được bầu vào vị trí trưởng Ban liên lạc (BLL). Sau khi được nhận nhiệm vụ trưởng ban, anh Nguyễn Quốc Vinh đã chọn ra hai phó trưởng ban là anh Nguyễn Trần Thanh phú và anh Ninh Tân Hoàng làm nhiệm vụ phó ban thông tin BLL cùng với 4 nhóm hoạt động và một thư ký
- Trong buổi họp này, anh Nguyễn Quốc Vinh đã đưa ra kế hoạch phát triển BLL đến năm 2012, nhận dịp kỷ niệm 15 thành lập BLL.
- Ban Liên Lạc mong các anh (chị) học viên tham gia vào hoạt động BLL nhiệm kỳ 11 vào ngày sinh hoạt thứ ba hàng tuần theo nhà chèo sau:

45 Ninh Tiên Hoàng, Quận 1. Canteen CMARD2, Trường cain boi quan lyu Noing Nghiep (noi dien Nai Truyen Hinh HTV). Thông tin liên lạc: Nguyễn Quốc Vinh, ĐT : 0919.174.334. email: banlienlac@trizvietnam.com



Họp Mặt Truyền Thống Lần Thứ 11

Minh Quân



Anh Trông Kính Minh phát biểu lời tri ân

nhớ ra. Chẳng hạn, yitđông một công ty thay vì quảng cáo trên các phương tiện thông tin nãii chúng thì bây giờcòitheở tại trời việc tại các quyeãn sách của thầy tởtrein mạng của BLL, ãnẽtrảilời cho câu hỏi: " làm thế nào ãnẽ sách của thầy ãnẽ với người không còinhiều tiền ãnẽ TSK mua" ...

Trong lần họp mặt này, ngoài những cựu học viên và học viên mới là các doanh nghiệp thành ãnẽ con còianh Nguyễn Minh Tân (K.314), giảng viên trường Nãii học công nghiệp Hà Nõii ở miền Bắc vào tham dõii. Anh là một học viên khai ãnẽ biết: tởi bõitiền ãnẽ vào học môn Phương pháp luận sáng tạo tại TSK. Theo lời tâm sõi của anh, sau khi lỏnh hoá những

Buổi họp mặt truyền thống của các học viên PPLST ãnẽ tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2008 tại căn tin (canteen) Trường cãn bã quản lý nông nghiệp thành phố Hà Chí Minh.

Nhớ mỗi năm, sau phần hát "sáng tạo ca" là phần giao lưu với thầy Phan Dũng. Buổi giao lưu "nóng" ngay tởi ãnẽ với những câu hỏi của một bạn sinh viên năm thõii tởi, khoa Công nghệ thông tin, trường Nãii học bách khoa, lần ãnẽ tiên tham dõii với tởi cách lạkhách tởi do và ãnẽ sau ãnẽ là những câu hỏi của các anh chõ cõu học viên: " Tại sao không thấy TSK quảng cáo ãnẽ những các doanh nghiệp khác"; " Giải pháp cho sõi phát triển của môn học trong thời kỳ "bão giá"; " Hoà tởi của TSK ãnẽ với sõi phát triển Phương pháp luận sáng tạo ở miền Bắc"; " Làm thế nào ãnẽ bã sách của thầy ãnẽ ãnẽ với những người còinhu câu ãnẽ"; " Ban liên lạc (BLL) làm thế nào ãnẽ mỗi người còithe thuận tiện trong việc tham gia sinh hoạt của BLL" ... ãnẽ trảilời, gõp yit ãnẽ gõp cho những câu hỏi ãnẽ, nhiều yit ãnẽ mang tính thõic tế của người tham dõii

kiến thức cần thiết, anh đã tổ chức thành công 8 buổi hội thảo tại trường Nữ học công nghiệp Hà Nội cho hơn bốn ngàn sinh viên và hiện nay triển khai giới thiệu môn học này tại trường Nữ học công nghiệp Hà Nội và trường nữ học FPT.



Anh Nguyễn Minh Tân (bìa phải) chụp chung với các thầy

Buổi họp mặt còn nhớ nghe những lời tâm sự về những thành công trong việc áp dụng môn học PPLST của anh Trần Văn Thanh, Tổng giám đốc công ty cổ phần Nha Việt Nam, trường BLL khối 1, của luật sư Nguyễn Cao Trí, cựu trường BLL và hiện giờ là Tổng giám đốc công ty cổ phần Sài Gòn quốc tế (ICC), của anh Trường Ninh Hoại Tổng giám đốc công ty Toàn Thắng và nhiều anh chị khác nữa ...



*Những học viên là doanh nhân áp dụng thành công kiến thức môn học trong công việc.
(Từ trái sang: Anh Thanh, anh Danh, anh Hoại, anh Hải, anh Trí, anh Minh)*

Buổi họp mặt càng trở nên sôi nổi hơn khi anh Đông Ngọc Thạch trình bày một sáng tạo mới (anh làm suốt năm và kịp xong vào sáng sớm ngay họp mặt truyền thống) ôi lênh vênh và học nghề thuật và chữa kịp nhất tên (theo giới y của thầy Dũng, có thể nhất tên cho

thể loại thơ này là thơ “RAIP”). Bài thơ nổi về hình ảnh tâm tở của một vị vua cùng đời với yêu quý qua nỗi. Các bản thời “rap” xem:

“Trăm nhô phi
giữa giờ thiên nòn
Thiên hân sàu
Trôi ãt hoang hoản”

Hay một kiểu bài thơ khác

Coi hòn lác loing
Thao thớic hồ vôi
Tìm kiếm nôi ãu
Kiếm tìm tìm ta
Vãn niên ãu thay
Tòch liêu tâm than
Coi ão ãi tam trí

Vãng phi nhân buồn
Xa phi nhân khoic
Thiếu phi taitôi
Nhất nguyệt hời ôi
Nguyệt nhất hời ôi
Ly biệt biệt ly
Biệt ly, ly biệt!



Anh Đông Ngọc Thạch (bìa phải) giới thiệu tác phẩm mới

Sẽ thiếu sót nếu không nói nên trò chơi trong cuộc họp mặt lần này: **thi uống bia bằng bình sữa**. Nhìn vào những bức ảnh dưới đây, bạn thấy phải yêu cầu thế nào?



Cuộc vui nào cũng nên lúc kết thúc, mọi người chia tay với một nhận xét: “BLL năm nay này có những nỗ lực để buổi họp mặt thật sôi nổi của những người sáng tạo”.

Chúng ta hy vọng buổi họp mặt năm sau sẽ có nhiều công trình thành công mới, làm dày thêm những thành công của các hội viên Phòng pháp luật sáng tạo (PPLST) thuở trước trong những năm qua.

